



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ฉบับที่ ๘ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๑๐) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ไม่ให้แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัยของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-๑๙ และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ปิดร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทุกประเภท (ให้จำหน่ายได้เฉพาะการนำไปรับประทานหรือดื่ม ที่อื่นเท่านั้น)
๒. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม
๓. ปิดตลาดนัดวันพุธ
๔. ปิดสนามกีฬา ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
๕. ปิดร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม
๖. ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) และปรับรูปแบบการสอบและวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) เช่น การมอบหมายงาน (Assignment)

การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผล เป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๑๐

๗. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม อาจให้หยุดหรือปฏิบัติงานที่พักของตนเอง (Work from Home) หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการ เช่น การเงินการคลัง งานหอพักนิสิต สถานีฝึกและสถานีวิจัยที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชน อย่างเร่งด่วน งานสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ งานรักษาความปลอดภัย งานสาธารณสุข หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสลับเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญญุมิมนตรี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์